

ถอดบทเรียนจากการเสวนาวิชาการ
การจัดการความรู้ เรื่อง การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ฟู้งหวานรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี



ผศ.สุวรรณ์ คงมี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

การทำวิจัยท้องถิ่นมีความสำคัญเนื่องจากสามารถนำไปใช้กับชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่นักวิจัยควรจะมี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้พยายามจะผลิตนักวิจัยผ่านทางศูนย์วิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เพียงจะผลิตเฉพาะนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ควรผลิตนักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ด้วยแต่ที่ผ่านมาไม่สามารถบริหารจัดการผลิตนักวิจัยได้เนื่องจากขาดงบประมาณ ต่อมาจึงมีการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์ในแง่ของการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ก่อนที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ นักวิจัยจะต้องมีความพร้อมในการทำวิจัยคือต้องมีองค์ความรู้และสิ่งสมประกอบการณ์ซึ่งอาจจะได้จากการเรียนการสอนหรือการค้นคว้าเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านนั้นๆ เพราะอุปสรรคสำคัญในการทำวิจัยอยู่ตรงที่นักวิจัยไม่มีความมั่นใจในองค์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ เช่น รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ ได้ทำการวิจัยสมุนไพรมากชนิดในเชิงลึกทำให้เกิดองค์ความรู้สามารถนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติได้และสุดท้ายสามารถเขียนตำราที่ต่อยอดงานวิจัยได้ ดังนั้นองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ถ้าสามารถสร้างนักวิจัยที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจากการประชุมครั้งนี้ให้เกิดขึ้นนั่นถือว่าคุ้มค่า

ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สรุปว่านักวิจัยต้องรู้จักตนเองและพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมและมีศักยภาพอยู่เสมอ ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสพูดคุยกับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติอีกท่านบอกว่าการที่จะทำให้งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นที่รู้จักโดยเร็วขึ้นจะต้องใช้ทางลัดคือจัดให้มีการประชุมวิชาการในประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจในนครสวรรค์เพื่อให้มีเวทีวิชาการเกิดขึ้นเป็นประจำทำให้มีผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามามีส่วนร่วมทำงานร่วมกัน

ดร.ศรัณยา เฟื่องผล

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ต้องขอกล่าวก่อนว่ายังเป็นอาจารย์ใหม่อยู่ประสบการณ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยค่อนข้างน้อย แต่พอมีประสบการณ์อยู่บ้างตอนสมัยเรียนปริญญาโทและปริญญาเอก สายที่จบมาเกี่ยวข้องกับทางด้าน การเกษตรตอนปริญญาตรีเรียนด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชส่วนปริญญาโท-เอกเรียนด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการทำวิจัยนั้นก่อนอื่นจะต้องมีความสนใจในเรื่องที่จะทำแล้วมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องนั้นให้สำเร็จ และต้องมีการติดตามการทำวิจัยเรื่องที่เราสนใจว่าคนอื่นทำเรื่องอะไรบ้างแล้ว ในส่วนของหลักการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทุกคนพอจะรู้อยู่แล้ว จึงอยากจะขอแนะนำว่าการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติควรจะต้องให้เจ้าของภาษาตรวจการเขียนของเราก่อนที่จะส่งวารสาร ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะจ้างเขียนหรือตรวจแต่โดยส่วนตัวแล้วจะใช้วิธีการสร้างเครือข่ายที่เป็นนักวิจัยต่างชาติช่วยตรวจให้ ซึ่งเราจะได้ค่าที่เพราะและสละสลวยมากขึ้นทำให้ช่วยประหยัดเงินได้มาก แต่เมื่อเพื่อนตรวจให้แล้วเราต้องนำมาตรวจอีกครั้งหนึ่งเรื่องเนื้อหาต้องถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยจึงขอแนะนำให้มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัย ซึ่งจะทำให้ได้รับประโยชน์กลับมาและในการประชุมวิชาการที่ตรงกับสายวิชาที่เราศึกษาเราควรที่จะเข้าร่วม เพื่อที่จะให้ทุกคนรู้จักเราและมหาวิทยาลัยและได้รู้นักวิจัยที่อยู่ในแวดวงเดียวเพื่อที่จะได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายร่วมกันต่อไป

ผศ.ดร.ทัศนพันธ์ กุศลสถิต

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

ก่อนอื่นจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นนักวิจัยและนักวิชาการแต่ตอนนี้มาทำงานบริหารอีกสถานะหนึ่งคือเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงขอเล่าประสบการณ์ให้ฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาโทที่ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเนื่องจากมีเกณฑ์ว่าจะจบได้ก็ต่อเมื่อได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาจึงต้องช่วยงานวิจัยของนักศึกษาก่อนเอาไปตีพิมพ์ การที่จะตีพิมพ์ผลงานวิจัยมันมีปัจจัยที่สำคัญคือหนึ่งตัวบุคคล สองคือสิ่งแวดล้อม สามคือการบริหารจัดการ เริ่มจากตัวบุคคลนักวิจัยต้องหันมามองตนเองให้ออกกว่าเราถนัดทางด้านใดหรือนักวิจัยจบด้านไหนมา เวลาตรวจงานวิจัยก็จะดูว่านักวิจัยจะอะไรมาเพื่อดูว่านักวิจัยทำงานวิจัยตรงกับสายวิชาการที่ศึกษามา แต่นักวิจัยบางคนไม่ได้ทำงานวิจัยที่ตรงสายวิชาการที่จบมาแต่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านนี้มา สองคือสิ่งแวดล้อม บางครั้งนักวิจัยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นเองคือกลยุธยมิตรซึ่งจะเป็นบุคคลที่พร้อมช่วยเหลือเราเมื่อเรามีปัญหา และสุดท้ายคือการบริหารจัดการการทำวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย ในฐานะที่เป็นคณบดีนั้นคิดว่าการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเนื่องจากอาจารย์จะไปเน้นที่การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตมากกว่าการทำวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย แต่จากการประกันคุณภาพการศึกษาจะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยจะมีคะแนนประเมินผลค่อนข้างมากซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้คะแนนในส่วนนี้ค่อนข้างน้อย และต่อมาได้มีโอกาสพูดคุยกับคณบดีมหาวิทยาลัยบูรพาว่าที่มหาวิทยาลัยบูรพาจะมีการวางแผนในแต่ละปีกำหนดเป้าหมายเน้นการเรียนการสอนก็เปอร์เซ็นต์เน้นการทำวิจัยก็เปอร์เซ็นต์กำหนดเป้าหมายการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การบริหารจัดการจะสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย ในฐานะที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯจะต้องมีการทำวิจัยและการวัดคุณค่างานวิจัยคือการตีพิมพ์เผยแพร่หรือการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องอ่านหนังสือวารสารให้มาก พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยคนอื่นๆซึ่งจะทำให้เกิดแนวคิดในการทำวิจัยใหม่ๆ นักวิจัยที่มีแนวคิดต่างกันอาจก่อให้เกิดประเด็นการวิจัยใหม่ๆขึ้นได้ ดังนั้นนักวิจัยจึงควรที่จะสร้างเครือข่ายการวิจัย

ดร.สิริพร ปาณางษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จากคณะครุศาสตร์ สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ดังนั้นจึงสนใจการทำวิจัยเกี่ยวกับการทำวิจัยและประเมินผล จากประสบการณ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ถ้านักวิจัยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติการจะจบงานวิจัยได้จะมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยดังนั้นเราจึงต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ถ้าเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของไทยเมื่อนักวิจัยทำงานวิจัยจบแล้วจึงนำงานวิจัยมาเขียนเป็นบทความวิจัยตามหลักการที่ทุกท่านได้ทราบแล้ว แล้วจึงส่งบทความวิจัยไปลงวารสารทางวารสารจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วจะตอบกลับว่าให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือไม่ สำหรับนักวิจัยหน้าควรที่จะเริ่มจากตีพิมพ์ในวารสารของไทยก่อนไปสู่ระดับนานาชาติ การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเนื่องจากต้องเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ การเริ่มต้นที่จะตีพิมพ์ในระดับนานาชาตินั้นต้องเริ่มจากที่เราต้องมีบทความวิจัยที่เป็นภาษาไทยอยู่แล้วใช้วิธีการจ้างแปลเป็นภาษาอังกฤษเมื่อแปลเสร็จต้องแปลอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากจะมีคำศัพท์เฉพาะทางการวิจัยซึ่งคนที่แปลให้จะไม่ทราบจึงต้องแปลเองอีกครั้ง ส่วนคำศัพท์เฉพาะทางการวิจัย

สามารถศึกษาได้จากการอ่านวารสารระดับนานาชาติในศาสตร์นั้นๆ หลังจากนั้นจะให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่มีความรู้ช่วยตรวจสอบให้เสร็จแล้วจึงส่งไปที่วารสารระดับนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ จากประสบการณ์การตีพิมพ์ในระดับนานาชาตินักวิจัยควรจะเป็นสมาชิกของวารสารที่จะไปตีพิมพ์ทำให้นักวิจัยมีโอกาสได้ตีพิมพ์สูงกว่า เนื่องจากทางวารสารจะพิจารณาสมาชิกของวารสารก่อน การเป็นสมาชิกของวารสารระดับนานาชาติ เช่น ที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่คือ Research and Evaluation อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จะเสียค่าสมาชิกรายปี ประมาณ 4,000-5,000 บาท บางคนคิดว่าแพงแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาถือว่าคุ้มค่าเนื่องจากสามารถติดตามแนวโน้มการวิจัยได้ตลอดและตนเองได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนี้ สิ่งที่สำคัญในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติคือนักวิจัยจะต้องมีงานวิจัยที่เป็นภาษาไทยที่ศึกษาก่อนส่วนภาษาอังกฤษนั้นสามารถให้คนอื่นช่วยได้ ส่วนการนำเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติเริ่มแรกอาจจะยากแต่เมื่อไปนำเสนอบ่อยๆจะง่ายขึ้นเอง

ดร.สมบูรณ์ นิยม

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จะขอเล่าถึงประสบการณ์การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติตอนที่เรียนปริญญาเอกเพราะตอนนั้นถือว่ายังเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่จึงอยากจะทำประสบการณ์ของตนเองเพื่อเป็นแนวทางการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ตอนเรียนปริญญาเอกอาจารย์ที่ปรึกษาท่านจะให้หาแหล่งตีพิมพ์เองแต่ท่านก็จะตรวจงานวิจัยให้พร้อมทั้งให้คำแนะนำ สิ่งที่สำคัญในการจะได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์วารสารนั้นคือจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดี โดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายก่อนว่าจะตีพิมพ์ในฐานข้อมูลใด เริ่มจาก ISI Scopus หรือ TCI การทำวิจัยไม่ใช่เรื่องแต่การที่จะได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารเป็นเรื่องที่ยากกว่า ตอนที่เรียนเริ่มแรกได้ส่งบทความวิจัยลงในวารสารที่มีค่า Impact Factor อยู่ในฐานข้อมูล ISI ไม่สูงนัก ประมาณ 0.5 ในศาสตร์ของคณิตศาสตร์ Impact Factor 0.5 ถือว่าสูงแล้วเป็นวารสารของได้หัวรอกทางวารสารตอบกลับมาประมาณ 3 อาทิตย์โทรไม่ไหวจึง e-mail ไปถามความคืบหน้าสัปดาห์ต่อไปทางวารสารตอบปฏิเสธการตีพิมพ์กลับมาเนื่องจากเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ไม่ได้เป็นสมาชิกของวารสาร จึงส่งไปวารสารอื่นๆ 4-5 ครั้ง จึงคิดว่าตีพิมพ์วารสารในฐานข้อมูล ISI อาจจะยากเกินไปจึงเปลี่ยนไปส่งบทความวิจัยลงในวารสารในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือที่ 2 ก็ยอมรับได้จึงได้ส่งไปตีพิมพ์ที่วารสาร Applied Mathematic Science เป็นวารสารของประเทศบัลแกเรีย รอการตอบรับประมาณ 3 เดือนทางวารสารจึงตอบกลับยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวต้องจ่ายค่า page charge ประมาณ 12 ยูโรหรือประมาณ 80,000 บาท แต่ตอนนั้นได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต่อมาได้ส่งไปตีพิมพ์วารสารของแคนาดาซึ่งจะเข้มงวดเรื่องหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากทางกรรมการอ่านงานวิจัยได้แนะนำให้แก้ไขบทความจึงแก้ไขตามที่กรรมการแนะนำแล้วส่งกลับไปวารสารใหม่รอทางวารสารตอบกลับมาไม่เกิน 3 สัปดาห์ทางวารสารก็ตอบยอมรับการตีพิมพ์กลับมา และเมื่อจบกลับมาเป็นอาจารย์ใหม่ๆได้รับทุนวิจัยจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมาณ 10,000 บาทเป็นงานวิจัยที่ทำคนเดียวเมื่อทำงานวิจัยเสร็จได้เขียนบทความวิจัยส่งไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติทางวารสารก็ตอบยอมรับการตีพิมพ์กลับมาก็ต้องจ่ายค่า page charge เอง แต่มหาวิทยาลัยมีระเบียบหนึ่งที่อุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแต่มีข้อจำกัดการเบิกจ่ายอยู่มาก ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจะพยายามหาทางช่วยให้อาจารย์ได้รับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น

ดร.สิริจิตต์ ปันเงิน

อาจารย์สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตนเองเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนปริญญาเอก จบที่ Panjab University สาขาปรัชญาเน้นแนวคิดของมนุษย์และเสรีภาพภาคพื้นยุโรปและทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับแนวคิดของมนุษย์ คุณค่าของมนุษย์และเสรีภาพของมนุษย์ทั้งภาคพื้นยุโรปคือเยอรมันกับฝรั่งเศส งานวิจัยตอนที่เรียนปริญญาโทเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงหาเอกสารอ้างอิงค่อนข้างยากเนื่องจากงานวิจัยในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณดังนั้นจึงต้องหางานวิจัยจากต่างประเทศอ้างอิงและเกิดความคิดว่าทุกงานวิจัยของทุกสาขาของด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะต้องมีการนำหลักปรัชญาและวรรณกรรมมาใช้ทำงานวิจัยดังนั้นจึงได้รวบรวมหลักปรัชญาและวรรณกรรมเหล่านั้นมาเป็นงานวิจัยและตอนเรียนปริญญาโท อาจารย์จะให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการอยู่บ่อยๆการนำผลงานวิจัยไปนำเสนอได้รับการปฏิเสธบ้างตอบรับบ้างทำให้ได้รับประสบการณ์มากขึ้นคือรู้วิธีการจะนำเสนอผลงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจกว่าคนอื่น ๆ ต่อมาก็ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยหลายๆที่ เช่น ไปนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดมนุษย์และเสรีภาพที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และอีกงานหนึ่งได้รับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000 บาท ได้ไปนำเสนองานวิจัยที่จัดโดย สคช. ล่าสุดได้ส่งบทความงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความยากจนเพื่อเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับประเทศอินเดียทางผู้จัดงานได้ตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอและเขียนรายงานฉบับเต็มส่ง

รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์

อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติจะประสบผลสำเร็จทุกคนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ บางครั้งต้องประสบกับความล้มเหลวถึงถ้านักวิจัยประสบความล้มเหลวเท่าใดจะทำให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สรุปคือไม่ว่าจะไปประชุมวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตร ขอให้ให้นักวิจัยทำงานวิจัยที่มีคุณภาพให้ได้ก่อน ซึ่งงานวิจัยเป็นสิ่งที่อยู่กับคนเรามาโดยตลอดตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กจะวิจัยว่าจะสื่อสารกับคนอื่น ๆ ได้อย่างไร นักวิจัยเมื่อมีงานวิจัยที่ดีแล้วจะมีเวทีให้ไปแสดงผลงานวิจัยได้หลายที่เมื่อไปนำเสนองานวิจัยไม่ต้องกังวลว่าภาษาอังกฤษไม่ดีจะทำให้งานวิจัยไม่ตีไปด้วยเพราะทางด้านวิชาการดี เมื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยบ่อยๆจะทำให้สามารถปรับเรื่องภาษาอังกฤษไปได้เองถึงภาษาอังกฤษจะสำคัญแต่ไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะทำให้นักวิจัยที่โดดเด่น การที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาตินั้นควรที่จะอ่านวารสารภาษาอังกฤษให้มากแล้วจะทำให้ให้นักวิจัยได้อะไรหลายอย่าง หรืออาจจะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเพื่อนก็ได้แต่ที่สำคัญคือตัวนักวิจัยเองจะเป็นผู้พิจารณาว่างานวิจัยดีที่สุดในหรือไม่ เมื่อไรก็ตามที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ทางวารสารจะแนะนำมาว่าให้แก้ไขอะไรจากนั้นนำคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับแก้แล้วส่งไปตีพิมพ์วารสารใหม่จะทำให้ให้นักวิจัยมีโอกาสตีพิมพ์ลงในวารสารสูงขึ้น ส่วนการเสียเงินค่า page charge นั้นเคยมีประสบการณ์ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor ค่อนข้างสูงทำให้เสียเงินค่า page charge ค่อนข้างมากแต่ไม่รู้สึกเสียดายเนื่องจากนักวิจัยที่ดีเรื่องเงินจะสำคัญน้อยที่สุดองค์ความรู้ที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นรับรู้มันสำคัญที่สุดไม่ใช่เพื่อตัวนักวิจัยเองแต่เพื่อมหาวิทยาลัย สังคมโลก เมื่อนักวิจัยคิดได้อย่างนี้จะทำให้นักวิจัยทำงานวิจัยได้อย่างมีความสุขแล้วตำแหน่งทางวิชาการจะตามมาเอง

ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

จะขอพูดเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติในฐานะที่เป็นผู้ประเมินภายนอกของ
สมศ. จากการที่ได้ไปประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆจะสังเกตได้ว่าตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
ราชมงคลจะขาดเหมือนกันคือตัวชี้บ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ เป็นที่สรุปแล้วว่าเหตุที่มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลไม่ผ่านตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เนื่องจาก หนึ่งมาจากตัวของอาจารย์มี
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์น้อยเนื่องจากทฤษฎีเชิงลึกมีน้อย สองผลงานวิจัยเชิงประจักษ์น้อย ดังนั้นจะอย่างไรให้
อาจารย์ทุกคนได้ทำงานวิจัยอาจารย์ทุกคนถูกบังคับให้ทำงานวิจัยจาเกณฑ์ต่างๆ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา
ต้องสนับสนุนงบประมาณต้องไปนำเสนอกับสภามหาวิทยาลัยให้มีการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ง่ายขึ้น จากการสังเกตนักวิจัยที่ประสบผลสำเร็จการทำวิจัยนั้น
นักวิจัยจะทำงานวิจัยในเรื่องที่ใกล้ตัวดังนั้นงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนัดคืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสิ่งที่ควร
จะนำมาทำเป็นงานวิจัยคือภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจท้องถิ่น วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นซึ่งถ้า
นักวิจัยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใช้เรื่องยากเลย